

คาดฟิลิปปินส์ต้องนำเข้าข้าวมากถึง 4.1 ล้านตันในปีนี้ หลังการเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตลดลง



ตามรายงานล่าสุดของหน่วยงาน Foreign Agricultural Service ในประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ระบุว่าในปี 2567 ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ท่ามกลางการขาดแคลนผลผลิตในท้องถิ่นที่มากขึ้น และฟิลิปปินส์จะยังคงเป็นประเทศผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยคาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวปริมาณ 4.1 ล้านตันในปีเพิ่มขึ้น 200,000 ตัน หรือร้อยละ 5.1 จากการประมาณการครั้งก่อนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งอยู่ที่ 3.9 ล้านตัน เนื่องจากมีผลผลิตข้าวเปลือกในท้องถิ่นน้อยลง และหากเป็นไปตามการคาดการณ์ดังกล่าวจะทำให้ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 14 ในปี 2566 จากปริมาณ 3.6 ล้านตัน ทั้งนี้ การคาดการณ์ล่าสุดของ FAS ดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ที่ระบุว่า การนำเข้าข้าวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 53.3 ล้านตัน จาก 52.38 ล้านตัน โดยสาเหตุหลักมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และยังคงคาดการณ์ด้วยว่าประเทศฟิลิปปินส์จะยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามมาด้วยประเทศอินโดนีเซีย จีน และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังได้ปรับลดประมาณการการผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ในปีนี้อีก 12.3 ล้านตันจากประมาณการครั้งก่อนที่ปริมาณ 12.5 ล้านตัน ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวโน้มของสถานการณ์ผลผลิตข้าวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 515.4 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าจะมีการเพาะปลูกขนาดใหญ่จากประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ สำนักอุตสาหกรรมพืช (Bureau of Plant Industry) กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ รายงานว่าในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวปริมาณ 7.28 แสนตัน โดยเวียดนามถือเป็นแหล่งอุปทานหลักโดยมีปริมาณนำเข้า 3.91 แสนตัน

การผลิตในท้องถิ่น

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า การผลิตข้าวในปี 2566 มีปริมาณรวม 20.06 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปี 2565 ที่มีปริมาณ 19.96 ล้านตันข้าวเปลือก โดยพื้นที่ Central Luzon เป็นผู้ผลิตข้าวชั้นนำด้วยปริมาณ 3.64 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 18.1 ตามด้วยพื้นที่ Cagayan ปริมาณ 3.03 ล้านตันข้าวเปลือก และ Western Visayas ปริมาณ 2.26 ล้านตันข้าวเปลือก

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2565 ประเทศฟิลิปปินส์มีระดับการผลิตข้าวเพื่อการพึ่งพาตนเอง (Philippines rice self-sufficiency level) ลดลงเหลือร้อยละ 77 จากร้อยละ 81.5 ในปี 2564 อย่างไรก็ตามล่าสุดกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ได้ผ่านโครงการ Masagana ตั้งเป้าที่จะผลิตข้าวเพื่อการพึ่งพาตนเองให้ได้ร้อยละ 97 ภายในปี 2571

ที่มา: หนังสือพิมพ์ *Inquirer*

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

● ฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่มีบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก โดยมีการบริโภคเฉลี่ยมากถึงปีละประมาณ 16 ล้านตัน ทั้งนี้ แม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีการเพาะปลูกเพื่อการบริโภคภายในประเทศ แต่ไม่สามารถผลิตข้าวเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ หรือไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอกับความต้องการ โดยสามารถผลิตได้เพียงปีละประมาณ 12 ล้านตัน ทำให้จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวปีละกว่า 3 ล้านตัน ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ยังเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่สุดในเอเชียเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักพื้นฐานของประเทศที่มีความท้าทายหลายประการในการผลิตข้าวให้เพียงพอกับความต้องการและการขยายตัวของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากในแต่ละปี นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุไต้ฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรทุกปี รวมทั้งการขาดแคลนเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากรในแรงงานภาคเกษตรและล่าสุดความกังวลต่อผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้ผลผลิตข้าวในประเทศลดลงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งหามาตรการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีอุปทานและสต็อกข้าวที่เพียงพอในการรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ ฟิลิปปินส์จะต้องนำเข้าข้าวมากถึง 4.1 ล้านตัน เพื่อเสริมอุปทานข้าวในประเทศและสำรองข้าวไว้ใช้ในยามขาดแคลน ทั้งนี้ ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวอันดับ 1 ของโลก ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในตลาดส่งออกข้าวศักยภาพของไทย โดยไทยเป็นหนึ่งในแหล่งนำเข้าข้าวสำคัญของฟิลิปปินส์รองจากประเทศเวียดนามที่ครองส่วนแบ่งตลาดข้าวนำเข้าในฟิลิปปินส์มากกว่าร้อยละ 80 โดยในปี 2566 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวปริมาณรวม 3.61 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 6.65 จากปี 2565 ที่มีปริมาณนำเข้า 3.87 ล้านตัน โดยนำเข้าจากเวียดนามมากเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 2.97 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 82.23 รองลงมาได้แก่ ไทย ปริมาณ 3.42 แสนตัน (ร้อยละ 9.46) และเมียนมา ปริมาณ 1.56 แสนตัน (ร้อยละ 4.33) ตามลำดับ ทั้งนี้ ข้าวไทยมีข้อได้เปรียบสำคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่เป็นที่เชื่อมั่นใจของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์และสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น เนื่องจากราคาข้าวไทยปัจจุบันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับคู่แข่งแต่ยังคงต้องแข่งขันกับประเทศคู่แข่งสำคัญ คือ เวียดนามที่มีพันธุ์ข้าวขาวพื้นนุ่มตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและผลิตพันธุ์ข้าวให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะข้าวขาวพื้นนุ่มเพื่อตอบโต้ภัยให้ตรงกับความต้องการของตลาดฟิลิปปินส์จึงจะมีโอกาสในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวในฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร/มีนาคม 2567

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ